

HỘI THẢO KHOA HỌC "SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH"

Đình Quang Ngọc*



NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tham luận: 55 năm Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thực hiện và làm theo lời Bác tại Hội thảo

Thể thao Việt Nam đang ngày càng có những bước phát triển lớn mạnh về mọi mặt, thành tích thể thao của nước ta trên đấu trường khu vực và quốc tế ngày càng được cải thiện đáng kể về số lượng huy chương cũng như nội dung thi đấu. Trong đó, ngày càng có nhiều VĐV đạt được huy chương quốc tế quan trọng trong các môn thể thao Olympic như: Bắn súng, Bơi, Điền kinh, Cử tạ... Để có được những thành tựu trên, ngành TDTT Việt Nam đã phải trải qua một quá trình xây dựng và phát triển lâu dài dưới sự định hướng đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ những ngày đầu mới được thành lập. Thực vậy, ngay từ những ngày đầu sau cách mạng tháng 8/1945 thành công, khi đất nước còn bộn bề với nhiều vấn đề cấp bách cần phải giải quyết, nhưng Hồ Chủ tịch, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam khi đó vẫn rất quan tâm tới lĩnh vực TDTT. Theo đó, ngày 30/1/1946, Người đã ký Sắc lệnh số 14 về việc lập Nha Thể dục Trung ương trực thuộc Bộ Thanh niên. Sắc lệnh quy định Nha Thể dục Trung ương có nhiệm vụ cùng Bộ Y tế và Bộ Quốc gia Giáo dục nghiên cứu phương pháp và thực hành thể dục trong

toàn quốc; Tiếp đó, ngày 27 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 38 về việc lập Nha Thanh niên và Thể dục trực thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục với cơ cấu gồm Phòng Thanh niên và Phòng Thể dục Trung ương. Cũng trong ngày ký Sắc lệnh 38, Người viết bài Sức khỏe và thể dục đăng trên báo Cứu quốc - Đây là lời kêu gọi đầu tiên toàn dân tập thể dục của Người dưới chế độ mới.

Sự quan tâm của Đảng của Bác đối với ngành TDTT còn được thể hiện ở việc, ngay sau khi thành lập Trường Trung cấp thể dục thể thao TW (tiền thân của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh ngày nay) năm 1959, ngày 14/12/1961, Hồ Chủ tịch đã trực tiếp tới thăm, chỉ đạo, định hướng cho thầy và trò của Nhà trường. Điều này không chỉ thể hiện sự quan tâm của Bác Hồ đối với học sinh, sinh viên TDTT, mà nó còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Người đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực để phát triển nền TDTT cách mạng vì dân vì nước.

Để không phụ lòng tin của Đảng, Bác Hồ, trải qua 57 năm xây dựng và trưởng thành, 55 năm kể từ ngày Bác về thăm trường, tập thể cán

*PGS.TS, Phó Viện trưởng Viện Khoa học & Công nghệ TDTT

TIN TỨC, SỰ KIỆN VÀ NHÂN VẬT

bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, VĐV của nhà trường đã luôn tích cực, phấn đấu làm theo lời Bác, không ngừng đào tạo ra những lớp VĐV, cán bộ, giáo viên TDTT ưu tú cho ngành TDTT, góp phần to lớn vào sự lớn mạnh và phát triển của sự nghiệp TDTT Việt Nam.

Hoà trong không khí sôi nổi kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm trường và 57 năm ngày thành lập Trường, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã phối hợp với Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng cục TDTT và một số đơn vị liên quan, tổ chức Hội thảo “Sự nghiệp TDTT dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Mục đích của Hội thảo chính là tập trung vào việc làm nổi bật vai trò của Đảng và Bác Hồ đối với sự phát triển của sự nghiệp TDTT nước ta, đồng thời trao đổi, thảo luận làm rõ các kết quả nghiên cứu khoa học liên quan tới các vấn đề trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về TDTT.

Để chuẩn bị cho Hội thảo, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn liên quan, trong đó đặc biệt phải kể đến là Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu chuyên môn sâu về Bác Hồ và Bác Hồ với TDTT. Chính vì vậy, Hội thảo đã thu hút được hơn 120 nhà khoa học, trong đó có hơn 80 nhà khoa học, nhà nghiên cứu chuyên môn về Đảng, Bác Hồ cũng như các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực TDTT đến từ gần 30 đơn vị ngoài trường, và hơn 40 nhà khoa học đại diện các đơn vị của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, trong đó có nhiều chuyên gia, nhà khoa học nguyên là lãnh đạo của ngành TDTT, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh qua các thời kỳ. Đặc biệt, tới tham dự và chỉ đạo hội thảo còn có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch – TS. Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng. Trên cơ sở đó, Hội thảo đã được lắng nghe nhiều báo cáo tham luận có chất lượng, có giá trị cao trong việc làm nổi bật vai trò to lớn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp TDTT Việt Nam, bên cạnh đó là những báo cáo chuyên môn về các lĩnh vực khác nhau của TDTT. Cụ thể, đã có 10 tham luận đăng ký



Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 120 nhà khoa học, trong đó có hơn 80 chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu chuyên môn sâu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thể dục thể thao

báo cáo trực tiếp tại Hội thảo, trong đó có 4 tham luận trình bày các nội dung liên quan trực tiếp tới Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp TDTT và 6 tham luận liên quan tới các lĩnh vực khác nhau trong lĩnh vực TDTT. Cụ thể gồm:

1. “Sự nghiệp phát triển TDTT dưới ánh sáng đường lối của Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh về TDTT” của ThS. Trương Quốc Uyên – Nguyên Trưởng Bộ Môn Mác - Lê Nin Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

2. “55 năm Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thực hiện và làm theo lời Bác” của GS.TS. Nguyễn Đại Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

3. “Một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT Việt Nam” của PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;

4. “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khai sinh ngành TDTT Cách mạng” của ThS. Nguyễn Thị Lệ Thủy – Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch;

5. “Hoạt động kinh tế TDTT trong bóng đá chuyên nghiệp” của PGS.TS. Phạm Ngọc Viễn – Nguyên Giám đốc Trung tâm HLTT Quốc gia Hà Nội;

6. “Hiện trạng, định hướng và giải pháp liên kết phát triển, hợp tác trong các lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, TDTT và Du lịch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” của TS. Hoàng Công Dân – Nguyên Tổng biên tập Tạp chí thể thao;



Khu vực giới thiệu sách và triển lãm ảnh “Mái trường tôi yêu”, một trong những hoạt động tại khu vực Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học

7. “Cấu trúc hình thái nữ VĐV thể dục dụng cụ cấp cao Việt Nam: Trường hợp điển hình của VĐV đẳng cấp thế giới” của ThS. Nguyễn Thị Lý, NCS Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh;

8. “Thực trạng Stress trong trạng thái căng thẳng ở vận động viên cấp cao Việt Nam” của TS. Phạm Thị Thanh Hương, Viện Khoa học TDTT;

9. “Thực trạng và định hướng nội dung hoạt động TDTT ngoại khóa cho học sinh Trung học cơ sở miền núi phía Bắc Việt Nam” của PGS.TS. Đinh Quang Ngọc – Phó Viện trưởng Viện KH&CN TDTT, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

10. “Đánh giá thực trạng chất lượng chương trình đào tạo cử nhân Ngành Huấn luyện thể thao Trường Đại học TDTT Bắc Ninh” của ThS. Nguyễn Văn Hòa – Phó trưởng Khoa HLTT, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Trong số các tham luận trình bày tại Hội thảo có 04 tham luận tập trung phân tích và đưa ra những minh chứng cụ thể làm nổi bật được tư tưởng của Hồ Chí Minh về: Giá trị, vai trò của sức khỏe con người và của TDTT; TDTT quần chúng; TDTT trường học; TDTT trong lực lượng vũ trang; và thể thao thành tích cao... Theo đó TDTT được Bác coi trọng như những ngành nghề khác và có sự ảnh hưởng to lớn tới nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng tới sự phát triển, lớn mạnh của cả dân tộc. Và những tư tưởng của Người về TDTT cũng chính là những căn cứ quan trọng để Đảng đưa ra nhiều quan điểm, chủ trương chính yếu trong việc phát triển TDTT trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Với nhiều minh chứng và phân tích chi tiết, các bài viết đã chỉ ra rằng, chính Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh ngành Thể dục thể thao Cách mạng của nước ta, tạo nền móng cho sự phát triển của sự nghiệp TDTT hiện nay.

Bài tham luận “Sự nghiệp phát triển TDTT dưới ánh sáng đường lối của Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thể dục thể thao” của ThS. Trương Quốc Uyên – Nguyên Trưởng Bộ Môn Mác - Lê Nin Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Bài viết đã đưa ra những phân tích

cho thấy, những tư tưởng của Hồ Chí Minh về: giá trị, vai trò của sức khỏe con người và của TDTT; TDTT quần chúng; TDTT trường học; TDTT trong lực lượng vũ trang; và thể thao thành tích cao chính là những căn cứ quan trọng để Đảng đưa ra nhiều quan điểm, chủ trương chính yếu trong việc phát triển TDTT trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, bài viết cũng đã nêu lên được những thành tựu chủ yếu của sự nghiệp phát triển TDTT dưới ánh sáng đường lối của Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh về TDTT.

Bài tham luận “Một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT Việt Nam” của PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trong bài viết, tác giả đã làm nổi bật được một số quan điểm quan trọng của Bác về TDTT như: Quan điểm về vị trí, vai trò của TDTT. Bác cho rằng “TDTT là một công tác cách mạng”, hay công tác TDTT có nhiệm vụ “nghiên cứu phương pháp và thực hành thể dục trong toàn quốc” nhằm “tăng bổ sức khỏe quốc dân và cải tạo nòi giống Việt Nam”; quan điểm về bản chất và tính chất của TDTT cách mạng. Tác giả đã trích dẫn câu nói của Hồ Chí Minh: “Con người ta đẻ ra, ai cũng lớn lên, già đi rồi chết”. Đó là quy luật sinh học của con người, cho nên “người ta ai cũng muốn sung sướng mạnh khỏe”. Và theo Bác “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công”. Trong bài viết, tác giả cũng đã

làm rõ được quan điểm của Đảng về bản chất và tính chất của TDTT cách mạng, cụ thể: TDTT có bản chất xã hội và tính chất của nền TDTT cách mạng thể hiện ở 3 mặt: Tính dân tộc, tính nhân dân và tính hiện đại. Trong đó, tính nhân dân là tính chất cơ bản nhất. Bên cạnh đó, bài viết cũng đã cho thấy được sự coi trọng của Hồ Chí Minh đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TDTT và việc phát triển TDTT quần chúng, thể thao thành tích cao.

Bài tham luận: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khai sinh ngành Thể dục thể thao Cách mạng” của ThS. Nguyễn Thị Lệ Thủy – Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Bài viết với 2 nội dung chính, phân tích về hoàn cảnh ra đời của Nha thể dục Trung ương và Nha Thanh niên và Thể dục cùng với bài viết “Sức khoẻ và thể dục”, tác giả đã đưa ra những lập luận cho thấy, sinh thời Hồ Chủ tịch đã luôn quan tâm tới mọi lĩnh vực hoạt động của đất nước, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, vì sự tiến bộ và hạnh phúc của nhân dân. Trong đó, TDTT là một trong những lĩnh vực được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, chỉ đạo xây dựng và phát triển ngay sau Cách mạng tháng tám và trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bài viết cũng đã đưa ra minh chứng và khẳng định, chính Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã khai sinh ra ngành TDTT Việt Nam.

Bài tham luận “55 năm Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thực hiện và làm theo lời Bác” của GS.TS. Nguyễn Đại Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Bài viết là sự phân tích tổng hợp cho thấy, dưới sự lãnh đạo, định hướng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh với tiền thân là Trường Trung cấp TDTT Trung ương ngay từ những ngày đầu thành lập đã không ngừng lớn mạnh và phát triển về mọi mặt. Sự quan tâm của Bác đối với ngành TDTT nói chung và Trường Trung cấp TDTT Trung ương ngày đó nói riêng, thể hiện ở việc Bác trực tiếp tới thăm hỏi, động viên cán bộ, giáo viên và sinh viên Nhà trường ngày 14/12/1961. Đó chính là động lực to lớn giúp thầy và trò Nhà trường không ngừng phấn đấu vươn lên, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển toàn diện để trở thành Trường trọng điểm của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với

trên 300 cán bộ, giảng viên, trong đó có 6 nhà giáo ưu tú, 2 giáo sư, 10 phó giáo sư, 51 tiến sĩ và các cán bộ khoa học có năng lực chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức, nhân cách, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nhà trường đã luôn chứng tỏ được vai trò là trường đầu ngành trong lĩnh vực TDTT, là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực TDTT cho cả nước. Nhiều sinh viên, cán bộ của Trường đã trở thành những cán bộ chủ chốt, lãnh đạo của ngành TDTT, của các cơ sở đào tạo, quản lý trong lĩnh vực TDTT... Nhà trường cũng là nơi đào tạo ra nhiều VĐV có trình độ, đẳng cấp thế giới. Trong lĩnh vực KH&CN, Nhà trường cũng đã chứng tỏ được vị trí đứng đầu với việc tham gia chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp nhà nước, nhiều đề tài cấp bộ, tổ chức và tham gia nhiều hội nghị khoa học quốc tế, biên soạn hệ thống sách giáo khoa, giáo trình trong mọi lĩnh vực của TDTT, định kỳ xuất bản Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao (tạp chí có uy tín của ngành và có chỉ số ISSN). Với nhiều phân tích, minh chứng, tác giả đã cho thấy, những thành tựu to lớn mà Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã đạt được trong 55 năm làm theo lời Bác, một mặt là do sự nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, sinh viên và VĐV của Nhà trường, mặt khác không thể không nói tới chính là sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, của Bác Hồ; sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Ngành TDTT nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; sự hỗ trợ tích cực của các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức, cơ quan trong nước và nước ngoài, đặc biệt là sự giúp đỡ to lớn của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Như vậy có thể khẳng định, Hội thảo “Sự nghiệp TDTT dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Trường Đại học TDTT Bắc Ninh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng cục TDTT và một số đơn vị liên quan tổ chức đã thành công tốt đẹp, các báo cáo và tham luận trực tiếp tại Hội thảo đã làm nổi bật được vai trò to lớn của Đảng, Nhà nước và của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự phát triển sự nghiệp TDTT nước ta nói chung và sự phát triển của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh nói riêng.